

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 67/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 06 tháng 8 năm 2012

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc về việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Đoan Hùng

Ngày 3 tháng 8 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc kiểm tra công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Đoan Hùng. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Đoan Hùng; UBND các xã: Chí Đám, Hữu Đô và các phòng, ban chức năng của huyện Đoan Hùng.

Sau khi kiểm tra thực địa các khu vực sạt trượt nền đường, sạt lở bờ, vỡ sông đê tả, hữu sông Lô tại địa bàn các xã: Chí Đám, Hữu Đô - huyện Đoan Hùng và nghe lãnh đạo huyện Đoan Hùng báo cáo tình hình thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc đã kết luận:

1. Về nguyên nhân và mức độ thiệt hại: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 diễn ra từ ngày 23/7/2012 - 30/7/2012, trên địa bàn các tỉnh khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được tại Đoan Hùng là 420mm, mưa lớn đã làm ngập úng gần 1.000 ha lúa, hoa màu và làm sạt trượt nhiều tuyến đường giao thông của huyện Đoan Hùng; đặc biệt để đảm bảo an toàn hồ chứa, các hồ thủy điện Na Hang, Thác Bà đều xả lũ hết công suất, dẫn đến mực nước sông Lô dâng cao đột ngột, dòng chảy với vận tốc lớn đã gây ra sạt lở nghiêm trọng bờ, vỡ sông tại các vị trí: Km2,4 - Km4,4 đê hữu Lô thuộc địa phận xã Chí Đám, Km3,3 - Km4,3 đê tả Lô thuộc địa phận xã Hữu Đô - huyện Đoan Hùng, cụ thể:

Tại vị trí Km2,4 - Km4,4 đê hữu Lô, xã Chí Đám: Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 2km, vỡ lở cao 7 - 8m, vị trí sạt lở gần nhất cách chân đê 10m. Đây là triển khai dự án trồng và phát triển cây bưởi đặc sản Đoan Hùng của tỉnh (hiện số bưởi đặc sản đã bắt đầu cho quả bói). Từ ngày 23/7 - 30/7/2012 đã có 4,5 ha bưởi đặc sản bị nước cuốn trôi.

Tại vị trí Km3,3 - Km4,3 đê tả Lô, xã Hữu Đô: Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 1km, vỡ lở cao 7 - 8m. Khu vực sạt lở có 45 hộ dân theo đạo Công giáo đang sinh sống. Hiện tại sạt lở bờ, vỡ sông đã cuốn trôi nhiều cây cối, công trình phụ và đã tiến sát nhà ở của dân, trong đó một số nhà dân đã xảy ra hiện tượng lún, nứt nền và tường nhà.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: Sạt lở bờ, vỡ sông tại 2 khu vực nêu trên vẫn tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn đê điều. Đối chiếu với Quy chế xử lý sạt lở bờ vỡ sông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời căn cứ diễn biến, phạm vi, quy mô sạt lở, mức độ ảnh hưởng đối với các đối tượng cần bảo vệ, thống nhất với nhận định của cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh và UBND huyện Đoàn Hùng về sạt lở tại 2 khu vực nêu trên thuộc loại đặc biệt nguy hiểm, không thể xử lý được bằng biện pháp phi công trình, cần phải xây dựng khẩn cấp 2 tuyến kè để ngăn chặn kịp thời sự cố sạt lở, bảo vệ an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của nhân dân theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

2. Về đánh giá công tác chỉ đạo khắc phục sự cố bước đầu: Trước, trong và sau thời gian xảy ra thiên tai, UBND huyện Đoàn Hùng đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh triển khai công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục có hiệu quả như: Chủ động bơm tiêu úng bảo vệ diện tích lúa và hoa màu đã gieo trồng; đổ đá hộ chân bảo vệ an toàn kè Lã Hoàng; tuyên truyền, vận động nhân dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm; thông báo, cấm biển cảnh báo, khoanh vùng hạn chế người, phương tiện vào khu vực sạt lở; thu dọn đất, đá tại các vị trí sạt trượt và phân luồng để đảm bảo giao thông; xây dựng phương án khôi phục sản xuất đối với những diện tích cây trồng bị thiệt hại không có khả năng khắc phục; bố trí cán bộ trực canh theo dõi thường xuyên diễn biến sạt lở và chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

3. Để đảm bảo nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân sau thiên tai và khắc phục sự cố do cơn bão số 4 gây ra, yêu cầu:

- UBND huyện Đoàn Hùng:

+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển sản xuất nông nghiệp như: Bơm tiêu úng bảo vệ diện tích lúa và hoa màu đã gieo trồng, hướng dẫn tưới rửa lá để đảm bảo khả năng quang hợp đối với những diện tích cây trồng bị ngập úng sau khi đã được bơm tiêu; hướng dẫn nông dân trên địa bàn đẩy mạnh đầu tư thâm canh, bón phân thúc đầy đủ; đối với những diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại không có khả năng khắc phục: Thực hiện gieo trồng bổ sung các cây trồng ngắn ngày còn trong khung thời vụ, tập trung chăm sóc để đảm bảo diện tích, sản lượng theo kế hoạch được giao.

+ Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo khắc phục các sự cố công trình giao thông, sạt lở bờ, vỡ sông trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở bờ, vỡ sông; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm.

- Sở Nông nghiệp và PTNT:

+ Đối với sạt lở bờ, vỡ sông tại Km2,4 - Km4,4 đê hữu Lô thuộc địa phận xã Chí Đám; Km3,3 - Km4,3 đê tả Lô thuộc địa phận xã Hữu Đô: Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về sự cố sạt lở, phương án xử lý và đề nghị hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp công trình; chủ động mời các vụ, cục chức năng của các bộ về kiểm tra và cho ý kiến về giải pháp kỹ thuật, kinh phí xử lý khẩn cấp công trình.

+ Đối với 40m tuyến đường giao thông khu vực thôn Đồng Màu, xã Chí Đám bị sạt trượt thuộc dự án Tu bà gia cố và nâng cấp tuyến đê hữu sông Lô (đoạn Km0 - Km9+200) huyện Đoàn Hùng: Đồng ý cho phép chủ đầu tư dự án (Sở Nông nghiệp và PTNT) khắc phục theo phương án: Nạo vét rãnh thoát nước, xây tường chắn đất; đắp hoàn trả mái taluy và cứng hóa nền đường theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

Vậy, thông báo để Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Đoàn Hùng; các sở ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Trung Kiên